

XÂY DỰNG ĐẢNG

Nhân lên sức mạnh tổng hợp từ "Dân vận khéo"

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công", thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh tới cơ sở chú trọng triển khai, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo", coi đây là "chìa khóa" nhân lên sức mạnh tổng hợp, góp phần từng bước hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

Huy động sức dân

Tuyến đường ĐT.455 đoạn qua địa bàn xã Đông Tiến (Quỳnh Phụ) có chiều dài trên 4km, do vậy khi triển khai nâng cấp, mở rộng đường diện tích đất ở và đất nông nghiệp cần huy động để thực hiện dự án là rất lớn (đất trong khu dân cư 2.270m², đất nông nghiệp 2,2ha). Bà Phùng Thị Là, thôn Quan Đình chia sẻ: Con đường này trước đây chỉ rộng khoảng 5m, phương tiện vận tải lớn đi lại khó khăn, nhiều đoạn xuống cấp do đường xây dựng cách đây đã khá lâu. Sau khi được cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội từ xã tới thôn tuyên truyền, vận động, vì lợi ích chung nên các gia đình bảo nhau cùng hiến đất để mở rộng đường. Gia đình tôi đã hiến 25m² đất ở và tháo dỡ mái tôn để làm đường. Sau khi mở rộng, nếu tính cả vỉa hè mặt đường rộng 12m, giao thương, đi lại sẽ rất thuận lợi.



Ông Lưu Ngọc Lương (người bên phải), thôn Tống Xuyên, xã Thái Hưng (Hưng Hà) tự nguyện phá dỡ tường bao, cây cối bên giao mặt bằng để thi công tuyến đường qua địa bàn thôn.

Đồng Tiến cho biết: Để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, chúng tôi đã thành lập 6 tổ công tác ở 6 thôn, đồng thời phân công tất cả cán bộ, công chức xã về cùng với thôn đến từng gia đình để tuyên truyền, vận động với phương châm "mua

dầm thấm lâu", nhiều hộ chúng tôi tới tuyên truyền hàng chục lượt. Ngoài ra địa phương còn linh hoạt, sáng tạo khi tuyên truyền, vận động mỗi nhà hiến chung một phần diện tích đất nông nghiệp, sau đó để những hộ mất gần hết

đất nông nghiệp do tuyến đường đi qua tuyên truyền lên để có tư liệu sản xuất, hộ đó cảm thấy được sẻ chia và đồng thuận. Nhờ vậy, công tác giải phóng mặt bằng của địa phương triển khai nhanh, tạo điều kiện cho đơn vị thi công

thực hiện dự án đúng tiến độ.

Tại xã An Khê, cấp ủy, chính quyền nơi đây không những "khéo" tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất và tài sản trên đất để làm đường mà còn linh hoạt, sáng tạo khi tuyên truyền, vận động nhân dân không phải hiến đất, con em xa quê ủng hộ tiền, vật chất để hỗ trợ các gia đình xây dựng lại các công trình phải tháo dỡ với số tiền huy động được đến nay gần 1 tỷ đồng. Ông Lê Đắc Hữu, thôn Lộng Khê 3 chia sẻ: Mặc dù không ở trên 2 tuyến đường mở rộng, nâng cấp song gia đình tôi cũng muốn chia sẻ với các gia đình ở hai bên đường khi vừa phải hiến đất vừa phải phá dỡ tường bao, cổng dậu thậm chí phá dỡ một phần nhà cửa để mở rộng đường. Vì vậy gia đình tôi đã ủng hộ 20 triệu đồng. Các tuyến đường hoàn thành giúp việc giao thương, đi lại rất thuận tiện.

Nở rộ các mô hình "Dân vận khéo"

Cùng với Quỳnh Phụ, thời gian qua, các mô hình "Dân vận khéo" đã lan tỏa mạnh mẽ, huy động hiệu quả nguồn lực trong nhân dân trong hoàn thiện, nâng cấp hệ thống đường giao thông, tạo điều kiện để kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Đến nay, sau gần 2 năm triển khai phong trào hiến đất, giải phóng mặt bằng, huyện Quỳnh Phụ có gần 4.000 hộ dân tham gia hiến trên 337.790m² đất ở và đất nông nghiệp để nâng cấp, mở rộng, cải tạo 19 tuyến đường giao thông ở 30 xã, thị trấn.

Tại Hưng Hà, từ đầu năm 2022 đến nay huyện đã giải phóng mặt bằng 26 dự án; nhiều hộ dân đã hiến

đất, tài sản trên đất và bàn giao mặt bằng sớm cho các đơn vị thi công mà chưa nhận tiền đền bù. Đặc biệt, nhiều hộ còn vận động cùng nhau xây dựng chung một mẫu tường bao, cổng dậu, trồng cùng một loại cây và mắc điện thấp sáng tuyến đường như ở các xã Tây Đô, Dân Chủ... đã tạo động lực lan tỏa tinh thần hiến đất mở rộng đường trong nhân dân toàn huyện.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Thơm, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy: Năm 2022, toàn tỉnh đã xây dựng được 1.368 mô hình "Dân vận khéo". Các cấp, các ngành đã tập trung vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, sản xuất, kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng. Trong đó, tập trung vận động nhân dân tích tụ ruộng đất, áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, liên kết, trao đổi, giúp đỡ, hỗ trợ kỹ thuật, vốn, kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; làm chuyển biến nhận thức, thay đổi tư duy và cách làm, mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, phong trào thi đua "Dân vận khéo" đã góp phần từng bước làm thay đổi nhận thức của nhân dân về thực hành tiết kiệm, giữ gìn nét đẹp văn hóa, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Nhiều địa phương đã thành lập các tổ dân vận khéo xuống trực tiếp cơ sở, nhất là ở những nơi có những vướng mắc, khó khăn để tuyên truyền, vận động người dân xóa bỏ các tập tục lạc hậu, thực hiện nếp sống văn hóa mới; tiến hành quy hoạch và xây dựng nghĩa trang tập trung, định hướng các công trình văn hóa tâm linh, di dời các

Đồng chí Phạm Trường Sơn, Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Tiên Hải



Ban Dân vận Huyện ủy thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị đăng ký xây dựng các mô hình "Dân vận khéo"; kịp thời tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng những điển hình, qua đó góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Năm 2023, toàn huyện đăng ký xây dựng 131 mô hình "Dân vận khéo" trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng chí Nguyễn Anh Dân, Bí thư Đảng ủy xã Thụy Chính, huyện Thái Thụy



Phong trào thi đua "Dân vận khéo" được các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn xã hưởng ứng tích cực. Các mô hình đều bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương như: xã hội hóa kinh phí đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi; bảo đảm an ninh trật tự; phát triển kinh tế... Đặc biệt, thời gian qua như "khéo" tuyên truyền, vận động, địa phương đã huy động xã hội hóa được gần 2 tỷ đồng để nâng cấp 3 nhà văn hóa. Đến nay, cả 3 nhà văn hóa của xã đều đạt nhà văn hóa thôn kiểu mẫu.

phần mộ để giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình, dự án trọng điểm, xây dựng các công trình phúc lợi công cộng; giải quyết được nhiều việc khó, phức tạp. Một trong những hiệu quả rõ nét của phong trào "Dân vận khéo" không nhắc đến đó là sự vào cuộc, chung tay của nhân dân góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an ninh xã hội trên địa bàn. Trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, phong trào

"Dân vận khéo" tập trung vào nâng cao chất lượng thực thi công vụ, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, phức tạp trong nhân dân, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng công khai, đơn giản, giảm bớt tối đa những phiền hà, phức tạp cho người dân...

ĐÀO QUYN

Tác phẩm tham dự giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023.

ĐÔNG HƯNG Phát triển tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp

Với phương châm "Ở đâu có người lao động, ở đó có tổ chức công đoàn", thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Hưng đã tích cực tuyên truyền, vận động người sử dụng lao động và người lao động (NLĐ) thành lập tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp, góp phần tích cực vào công tác phát triển đoàn viên và công đoàn cơ sở (CĐCS).



Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động huyện Đông Hưng thăm, động viên người lao động Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại bảo hộ lao động Lan Phú.

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nguyễn Hàn Thái Bình, xã Đông La (Đông Hưng) đi vào hoạt động từ tháng 12/2022, chuyên sản xuất chỉ, dây giày. Hiện Công ty có gần 100 lao động với thu nhập bình quân đạt 6 - 7 triệu đồng/người/tháng. Anh Vũ Thành Quang Hưng, Chủ tịch Công đoàn Công ty chia sẻ: Khi mới đi vào hoạt động, Công ty chưa có tổ chức công đoàn. Sau khi được LĐLĐ huyện Đông Hưng tuyên truyền, vận động, hướng dẫn quy trình thành lập CĐCS, chúng tôi nhận thấy CĐCS có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong doanh nghiệp và NLĐ nên đã cùng với lãnh đạo Công ty tự nguyện thành lập CĐCS. Việc này không chỉ tạo sự kết nối giữa người sử

dụng lao động và NLĐ mà còn thực hiện tốt hơn việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ. Khi tổ chức CĐCS hoạt động hiệu quả có thể giúp cân đối lợi ích của người sử dụng lao động và NLĐ, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Chị Trần Thị Lệ Duyên, công nhân Công ty cho biết: Khi tham gia tổ chức công đoàn, chúng tôi được bảo vệ, chăm lo cả đời sống vật chất lẫn tinh thần. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tích cực tham gia các hoạt động của Công đoàn và Cộng ty tổ chức.

Thời gian qua, ngoài việc phát huy tốt việc chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, NLĐ, LĐLĐ huyện Đông Hưng còn chú trọng công tác phát triển đoàn viên CĐCS khởi sản xuất, kinh doanh để NLĐ được chăm lo, bảo vệ kịp thời. Hiện nay, LĐLĐ huyện đang trực tiếp quản lý và chỉ đạo 188 CĐCS, trong đó khởi sản xuất, kinh doanh có 41 CĐCS. Thực hiện Đề án số 01/ĐA-LĐLĐ, ngày 23/10/2019 và Đề án số 09/ĐA-LĐLĐ, ngày 4/4/2022 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước giai đoạn 2019 - 2021 và giai đoạn 2022 - 2025, Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Đông Hưng đã tham mưu Thường trực Huyện ủy ban hành nhiều quyết định,

để án về phát triển và xây dựng tổ chức công đoàn trong tình hình mới. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện và các phòng, ban của huyện khảo sát, thống kê, cập nhật danh sách số doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn.

Với phương châm "Ở đâu có người lao động, ở đó có tổ chức công đoàn", LĐLĐ huyện Đông Hưng đã triển khai đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động người sử dụng lao động và NLĐ thành lập tổ chức công đoàn. Nhiệm vụ 2018 - 2023, LĐLĐ huyện đã phát triển 16 CĐCS tại các doanh nghiệp, kết nạp mới 4.781 đoàn viên tại các CĐCS khởi sản xuất, kinh doanh, tăng 65% so với đầu nhiệm kỳ. Bà Đinh Thị Hoa, Chủ tịch LĐLĐ huyện cho biết: Trong tháng 6/2023, chúng tôi sẽ trao quyết định thành lập cho 3 CĐCS khởi sản xuất, kinh doanh; tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho hơn 400 đoàn viên, NLĐ tại các doanh nghiệp, đồng thời tặng quà đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn để họ yên tâm làm việc, thêm tin yêu, gắn bó với tổ chức công đoàn. 5 năm tới (2023 - 2028), chúng tôi phấn đấu thành lập mới 30 CĐCS với 7.000 đoàn viên. Riêng trong năm 2023 phấn đấu thành lập mới 6 CĐCS với khoảng 1.000 đoàn viên, qua đó chăm lo cho NLĐ ngày một tốt hơn, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng phát triển.

THU TRANG

Cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Hữu Giới kể: Khi tôi xuất ngũ trở về địa phương thì đời sống người dân còn nghèo lắm, họ ít được tiếp cận với thông tin, điều kiện học hành của trẻ em cũng còn nhiều khó khăn, hầu như không có các hoạt động thể dục thể thao. Từ đó, tôi bắt đầu nghĩ về việc mình sẽ tham gia làm công tác tuyên truyền, đưa văn hóa, thể thao về giúp người dân nâng cao đời sống tinh thần.

Nghĩ là làm, ông Giới xin về làm công tác tuyên giáo, rồi chuyển đơn vị khuyến tài, phụ trách Hội Người cao tuổi xã. Trong suốt quá trình tham gia hoạt động của địa phương, ông đều cố gắng sắp xếp hài hòa công việc của địa phương với công việc gia đình và dành thời gian dạy các cháu nhỏ học chơi bóng bàn. Lúc đầu, không đủ tiền mua bàn, lưới hay thậm chí cây vợt đánh bóng bàn, ông đi thăm các cửa hàng bán dụng cụ chơi môn bóng bàn ở thành phố Thái Bình rồi học làm một bộ dụng cụ để chơi. Ông chia sẻ: Sau khi học được cách làm, tôi đã dùng xi măng để làm bàn đánh bóng, vợt cũng tự mình đeo gọt, chỉ có mỗi trái bóng thì tôi phải mua. Từ khi thấy tôi hướng dẫn các con tôi chơi bóng bàn thì nhiều người dân thấy hay và muốn tôi dạy cho con cháu của họ. 38 năm qua, tôi đã dạy cho hơn 100 người dân không chỉ ở

Người truyền lửa đam mê phong trào bóng bàn

Về thôn Trà Vi Nam, xã Vũ Công (Kiến Xương) hỏi thăm nhà cựu chiến binh Nguyễn Hữu Giới người dân ai cũng biết bởi ông là người đã truyền lửa đam mê bóng bàn cho các cháu nhỏ trên địa bàn huyện suốt 38 năm qua.

xã Vũ Công mà cả trên địa bàn huyện Kiến Xương học đánh bóng bàn, có những người đã đạt thành tích cao trong các giải thi đấu của tỉnh và cấp quốc gia. Hiện nay, tôi thành lập câu lạc bộ bóng bàn quy tụ 10 vận động viên thường xuyên tham gia luyện tập, các vận động viên sau khi thi đấu có giải thưởng thì lại quay về đầu tư cho sân tập, bàn đánh bóng, vợt, rèm che, kính phí mua bóng... thu hút ngày càng đông các cháu nhỏ đến luyện tập. Suốt quá trình dạy tôi không thu một đồng học phí của các gia đình, toàn bộ kinh phí hoạt động, mua sắm thiết bị đều do các vận động viên hoặc gia đình ủng hộ.

Anh Nguyễn Ngọc Tuấn, con trai CCB Nguyễn Hữu Giới cho biết: Luyện tập bóng bàn giúp chúng ta rèn luyện sức khỏe, rèn cho đôi tay nhanh hơn, khả năng quan sát tốt và sự khéo léo trong mỗi lần

giao đấu. Từ ngày tôi tham gia các con tôi cũng theo học và đều giành giải trong các cuộc thi bóng bàn do tỉnh tổ chức. Đây là nguồn động viên rất lớn để gia đình tôi tiếp tục huấn luyện để các cháu nhỏ không chỉ rèn luyện nâng cao sức khỏe mà còn có cơ hội trở thành vận động viên chuyên nghiệp trong tương lai.

Cháu Nguyễn Huy Hoàng, cháu nội CCB Nguyễn Hữu Giới chia sẻ: Ông cháu dạy cháu từ cách bước đi, cử động tay để có những đường bóng xoáy, lượn. Cháu rất yêu thích bộ môn này, khi nào học xong bài thi cháu đều rủ các bạn quanh nhà đến chơi. Từ sự tận tình của ông, khả năng đánh bóng của cháu được nâng lên rõ rệt, cháu cũng đã đạt được thành tích tại các giải giao hữu bóng bàn trong và ngoài tỉnh.

Chia sẻ về những dự định trong tương lai, CCB Nguyễn Hữu Giới cho biết,

bản thân ông hiện nay tuổi đã cao nhưng sẽ tiếp tục truyền lửa đam mê bóng bàn cho thế hệ trẻ. Mục tiêu của câu lạc bộ không chỉ là sân chơi cho người dân nông thôn mà sẽ phấn đấu thành nơi đào tạo những vận động viên chuyên nghiệp sau này.

Ông Trần Viết Doanh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh đánh giá: Hội viên Nguyễn Hữu Giới không chỉ nhiệt huyết với hoạt động địa phương mà còn rất trách nhiệm với phong trào thể dục thể thao của huyện Kiến Xương. Hội CCB tỉnh luôn ghi nhận và đánh giá cao những hội viên như ông Giới đã cống hiến thanh xuân của mình cho độc lập, tự do của dân tộc, trở về với đời thường họ là những người sống đúng với phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu, tích cực tham gia xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

TIẾN ĐẠT



Cựu chiến binh Nguyễn Hữu Giới truyền lửa đam mê bóng bàn cho các cháu trong gia đình.